

TÂM THƯ

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam kính gửi Chánh Phủ Pháp Định VNCH

**Kính gửi: Thủ Tướng Lê Trọng Quát,
Chánh Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa.**

Đồng kính gửi: Quý vị Bộ Trưởng trong Nội Các.

Chúng tôi, Một số Chức Sắc trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam xin kính lời vãn an sức khỏe đến Thủ Tướng và toàn thể Quý Vị trong Nội Các cùng Quý quyền Qua thư này, chúng tôi kính trình bày một số việc liên quan đến tồn vong của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa và hơn 90 triệu đồng bào Việt Nam thân yêu chúng ta.

Suốt 46 năm, sau khi cướp chiếm Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã đưa quốc gia và toàn dân Việt Nam chúng ta vào thời kỳ đau khổ đen tối nhất, qua 4 vấn nạn sau đây :

1. Chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, Hoàng Sa, Trường Sa đã bị quân Tàu Cộng cưỡng chiếm, với sự tiếp tay của Việt Cộng, đất đai lãnh thổ chúng ta đã bị bán giao cho giặc Tàu , qua hình thức đặc khu...
2. Dân chúng bị bần cùng hóa, phải sống lầm than thống khổ, đất đai dân lành bị cưỡng chiếm bởi tham quan,tiếng ta thán khắp nơi...
3. Nhân sĩ tinh anh của quốc dân Việt bị mai một, ruồng bỏ. Tuổi trẻ bị cướp mất tương lai. Đa số thanh niên Việt ngày nay phải làm nô lệ - lao công cho nước ngoài, hoặc bán thân kiếm sống. Phần đông phải sống đời tăm tối bởi chính sách đồng hóa; Tiêu diệt văn hóa, đạo đức suy đồi, mất lương tri! Tệ nạn cướp bóc,lừa đảo, nghiện ngập tràn lan...

Môi trường sinh thái Quốc Gia Việt Nam trù phú trước đây, giờ đã và đang bị hủy hoại, diệt chủng, bởi các khu công nghiệp của Tàu Cộng. Hoá chất độc hại, lương thực thực phẩm nhiễm độc là mầm dịch bệnh và ung thư di tật. Sông Cửu Long và đồng bằng sông Cửu Long đang bị bức tử... đe dọa sự tồn vong của con cháu nòi giống Việt.

Nhà cầm quyền Việt Cộng đã công khai tiếp tay Tàu Cộng, thâm tóm hoàn toàn nước ta qua 34 văn kiện Nguyễn Phú Trọng ký kết với Tàu Cộng, và Mật ước Thành Đô giai đoạn 1 đã bắt đầu từ ngày 15.7.2020.

Tham vọng bành trướng của Tàu Cộng không dừng lại, cho đến khi chúng thống trị thế giới. Tàu Cộng quyết thâm tóm hoàn toàn bầu trời, đất, biển của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, để thực hiện mộng bá vương. Liên quân Âu Mỹ và Đồng Minh đang nỗ lực chống lại âm mưu của Tàu Cộng, khiến Biển Đông càng thêm dậy sóng. Một cuộc chiến thảm khốc có thể xảy ra, đất nước và đồng bào sẽ tiếp tục hứng chịu khổ đau, vì Tàu Cộng

đang dùng đất-biển-đảo của chúng ta làm căn cứ quân sự, tăng cường sức mạnh và ưu thế để tấn công liên quân Âu Mỹ và Đồng Minh. Lúc đó, sự đáp trả của liên quân, thay vì trút lên Bắc Kinh - Thượng Hải, sẽ trút lên đồng bào dân Việt chúng ta cùng với đất-biển-đảo quốc gia Việt Nam Cộng Hòa !

Hiện Âu Mỹ & Đồng Minh đã đưa các chiến hạm, mìn hạm vào Biển Đông Việt và Biển Đông Nam Á để "gìn giữ hòa bình", nhưng thực chất là để sẵn sàng cho cuộc chiến, khi Tàu Cộng bất ngờ nổ súng. Lịch sử đang lặp lại, các quốc gia đang có mặt ở đây để chống Tàu Cộng, cũng chính là những nước đã ký Kết ước Quốc tế và Hiệp định Ba-lê (Paris, 1973), bảo đảm thực thi hòa bình cho Việt Nam và khu vực. Sau 48 năm, họ lại có mặt tại Biển Đông, với cùng mục đích mà trước đây chưa thực hiện được !

Trước tình hình nóng bỏng này, lịch sử đang trao cho Thủ Tướng và Nội các Chánh phủ sứ mệnh cùng đồng hành với Âu Mỹ và Đồng Minh, chống Tàu diệt Cộng, Quang phục Việt Nam, góp phần xây dựng nền hòa bình cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương như mong muốn của các quốc gia tự do văn minh. Chỉ có Chánh Phủ Việt Nam Cộng Hòa Pháp định mới có tư cách, căn bản pháp lý để thảo luận về quyền chủ quyền & quyền tài phán ở Biển Đông Nam Á, Hoàng Sa, Trường Sa... Không có cá nhân hay tổ chức nào có đủ thẩm quyền và tính chính danh để có thể thay thế Chánh Phủ của quý vị. Hoa Kỳ và các Đồng minh của họ hiểu điều đó. Họ đang chờ đợi sự xuất hiện lịch sử của Ngài Thủ tướng và Chánh phủ Việt Nam Cộng hòa chính danh và hợp hiến. Toàn thể Quốc Dân Việt trong và ngoài nước & toàn thể Công Dân Việt Nam Cộng Hòa đang mong đợi quý vị gánh vác quốc vụ này. Vì đất nước đang bị xâm lược, mạng sống người dân bị giặc đe dọa đêm ngày, nên chưa thể đồng loạt lên tiếng. Với những hệ trọng nêu trên chúng tôi :

Năm (5) Đồng Chủ tịch Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, kính kiến nghị lên Thủ tướng và Nội các, khẩn cấp gửi lời kêu gọi chánh phủ Hoa Kỳ, và các Nước đã ký kết Định ước Quốc tế 2.3.1973, bảo đảm thực thi Hiệp Định Paris 27.01.1973, nhanh chóng TÁI HỢP HỘI NGHỊ để giải quyết vấn đề Hiệp Định Paris 27.01.1973 bị vi phạm, tạo ra bất ổn 48 năm nay tại Biển Đông Nam Á.

Đây là giải pháp chính trị tối ưu cho Hoa Kỳ và Liên quân trên mặt trận chống Tàu Cộng, và cũng tốt nhất cho Quốc gia và Quốc Dân Việt Nam. Hành động lịch sử của quý vị sẽ thúc đẩy giải pháp chính trị hòa bình, hữu hiệu, hợp lòng dân Việt và mong muốn của Hoa Kỳ và Đồng minh sẽ ngăn chặn cuộc xung đột đẫm máu lần nữa xảy ra trên Quê Hương chúng ta. Điều này sẽ giúp người Việt giành lại tự do, dân chủ, quyền dân tộc tự quyết qua cuộc tổng tuyển cử có quốc tế giám sát, đồng thời bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cho Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa.

Thành kính Nguyên cầu các Đấng Chí Tôn, Anh Linh Quốc Tổ Hùng Vương và Hồn Thiêng Sông Núi phù trợ cho Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa chúng ta

Nguyên xin Hồng Ân Các Đấng Chí Tôn gia hộ Ngài Thủ tướng, Quý Nội

Các cùng Thân quyền đều An Khang, Thịnh Đạt và Hạnh Phúc.

Làm tại Việt Nam - Sài Gòn, ngày 8 tháng 6 năm 2021.

Đồng ký tên:

Hòa Thượng Thích Không Tánh (Phó Viện Trưởng Tăng Đoàn GHPGVNTN)

Linh Mục Nguyễn Văn Lý (Công Giáo)

Chánh Trị sự Hứa Phi (Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài)


Đạo Huynh Lê Văn Sóc (Phó Hội Trưởng TƯ Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy)

Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa (Chánh Hội Trưởng Hội Thánh Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ)

Hải ngoại 9 tháng 6, 2021

-----oOo-----

Đáp thư-Từ Luật Sư Lê Trọng Quát, Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa.



VIỆT NAM CỘNG HÒA
CHÍNH PHỦ PHÁP ĐỊNH

web: VietnamConghooPhapdinh.com
email: vnch.phapdinh@gmail.com

TTCP.06.2021

Kính gửi quý Vị Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam quốc nội,

Thưa quý Vị,

Chúng tôi rất hân hạnh tiếp nhận Tâm Thư ngày 8.6.2021 của Quý Vị và chân thành cảm ơn Quý Vị đã bày tỏ sự tin tưởng của Quý Vị vào cuộc tranh đấu của Chính Phủ Pháp Định VNCH cho tương lai của đất nước. Cùng đồng bào và Quý Hội Đồng, thể hiện quyết tâm của đại chúng tín hữu các tôn giáo, chúng ta nhất định sẽ sớm đạt mục đích giành lại quyền tự quyết của dân tộc, xây dựng một thể chế tự do, dân chủ đích thực, khai mở một vận hội mới an lạc, hòa bình, phú cường cho đất nước chúng ta.

Trong khuôn khổ vận động kiên trì và liên tục quốc tế hỗ trợ và thỏa mãn các đòi hỏi chính đáng của dân tộc Việt Nam, Chính Phủ Pháp Định đã khích động hữu hiệu những chuyển biến địa-chính trị ở Đông Á-Thái Bình Dương từ Kháng thư của CPPĐ gửi Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình ngày 5 tháng 5, 2020, bác bỏ và công bố hoàn toàn vô giá trị quyết định của Quốc-Vụ-Viện Trung Cộng ngày 18 tháng 4, 2020 sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào tỉnh Hải Nam của chúng.

Trong lúc ấy, Chính Phủ Hà Nội hoàn toàn câm lặng !

Ngày 15 tháng 5, 2020 và những ngày kế tiếp, Kháng thư của CPPĐ được thông tri đến Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và Tổng Thống, Thủ Tướng các quốc gia Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Đại Hàn, Nam Dương, Mã Lai, Pháp, Anh, Canada, Ba lan, Hung Gia Lợi, với thỉnh cầu yểm trợ sự phản kháng của CPPĐ về hành động xâm lược của Trung Cộng mà Việt Nam và các nước khác trong Vùng đang và sẽ là nạn nhân của chúng.

Ngày 1 tháng 6, 2020, lần đầu tiên Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Kelly Graft, đòi Tổng Thư Ký LHQ cho luân lưu thư của Chính phủ Hoa Kỳ ra trước Đại Hội Đồng và Hội Đồng Bảo An LHQ bác bỏ chủ quyền của Trung Cộng trên các đảo tranh tụng trên Biển Đông.

Đồng thời, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát động chiến dịch chống Trung Cộng và ngày 23 tháng 7 đã tuyên bố thẳng Đồng thời, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát động chiến dịch chống Trung Cộng và ngày 23 tháng 7 đã tuyên bố thẳng thừng đảng Cộng sản Trung Hoa chịu trách nhiệm về tình hình căng thẳng ở Biển Đông và kêu gọi "Thế giới tự do mới" chế ngự Trung Cộng.

Cùng lúc, một Liên Minh khởi sự hình thành kết hợp Ấn Độ, Úc, Nhật, Hoa Kỳ. Hai nước Pháp, Anh cũng đã điều động hạm đội tuần tiễu ở Biển Đông, ngay trong Eo biển Đài Loan, xem thường các cảnh cáo của Trung Cộng.

Tuy vậy, một cuộc chiến tranh ở Biển Đông không có cơ nguy xảy ra vì lực lượng quân sự Trung Cộng quá yếu so với Hoa Kỳ chưa kể Ấn, Pháp Anh đều có vũ khí nguyên tử từ lâu và riêng Anh, Pháp đều có hàng không mẫu hạm và tàu ngầm trang bị hỏa tiễn nguyên tử.

Quân số không còn là yếu tố quyết định trong chiến trường ngày nay.

Vì vậy, Trung Cộng không dại gì liều mình gây chiến.

Vấn đề thực sự đặt ra là khó thế có chiến tranh nhưng bằng chiến lược nào để ngăn chặn sự bành trướng thô bạo của Trung Cộng ở Đông Á – Thái Bình Dương, buộc chúng phải tuân thủ luật pháp quốc tế, thi hành những hiệp ước đã ký kết với các nước khác như Hiệp Định Paris 1973 về Việt Nam, Công Ước LHQ về Luật biển 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) v.v...

Chiến lược khả thi, hữu hiệu rất có thể là Liên Minh áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp chế tài: kinh tế thương mại, ngoại giao, chính trị, ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề đến đời sống của dân chúng với hậu quả là một bất ổn xã hội lớn mà Tập Cận Bình rất lo ngại vì các đối thủ của y như cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân và nhiều tướng lãnh và đảng viên cao cấp đã bị y trừng phạt đang chờ đợi cơ hội trả thù y, nhất là y vừa sửa đổi hiến pháp cho phép y tiếp tục cầm quyền vô hạn định sau.

Chính trong bối cảnh căng thẳng này của Đông Á - Thái Bình Dương mà chúng ta phải đẩy mạnh cuộc tranh đấu vận động quốc tế và quốc nội đặng thay thế chế độ cộng sản Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa hoàn toàn lệ thuộc Trung Cộng bằng một chế độ dân chủ, tự do chống Trung Cộng, sát cánh Liên Minh đang hình thành.

Mặt khác, Chính Phủ Pháp Định luôn luôn kêu gọi các thành phần sáng suốt của Quân Đội Nhân Dân sớm thoát ly khỏi đảng Cộng Sản, trở về với tổ quốc, liên kết với Liên Minh, bảo vệ hữu hiệu đất nước chống kẻ thù chung của thế giới tự do.

Kinh nghiệm trong ba mươi năm qua của các cuộc cách mạng dân chủ lật đổ các chế độ cộng sản Nga- Xô và các chư hầu ở Đông Âu, lật đổ các chế độ độc tài ở Trung Âu, Trung Đông, và Bắc Phi cho thấy quân đội luôn luôn đứng về phía nhân dân trong các cuộc li khai với các chính quyền phản dân, hại nước.

Trường hợp Việt Nam ta còn bi thảm và khẩn cấp hơn nhiều vì đại nạn Hán hóa sẽ là sự diệt vong của dân tộc.

Chiếm lại Hoàng Sa và Trường Sa là một bộ phận trong cuộc tranh đấu của CPPĐ giành lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mà các quốc gia ký kết Hiệp Định Paris 1973, đứng đầu và chủ xướng là Hoa Kỳ, cùng 11 chính phủ khác đã cam kết tôn trọng triệt để cùng các quyền căn bản của nhân dân Việt Nam trước Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.

Cuộc đàm phán của Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng Thống Nga Poutine vừa qua tại Genève đã có cơ may chấm dứt phần nào tình trạng đối đầu giữa hai nước. Hoa Kỳ có thể rảnh tay hơn để cùng các đồng minh giải quyết vấn đề cốt cán là Trung Cộng.

Với sự phụ họa của thời cơ ngày càng thuận lợi, CPPĐ sẽ mở một bước vận động mới quan trọng với Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, các quốc gia trong Liên Minh và trong Hiệp Định Paris từ cuối tháng 6 này.

Cộng đảng Việt Nam lo sợ lâu nay hiện tượng chính trị chúng gọi là "Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch".

Sau hai cuộc thế chiến thâm chí trong 31 năm (1914-1918 và 1939-1945), thế giới ngày nay không muốn nói đến một cuộc thế chiến thứ ba, nhất là với kho vũ khí nguyên tử đầy ắp hiện nay của chín quốc gia (5 quốc gia thành viên Hội Đồng Bảo An LHQ và 4 nước: Ấn Độ, Hồi quốc, Israel, Bắc Hàn) có thể trong khoảnh khắc tiêu diệt nhiều triệu người. Nhờ vậy, từ 1945 giữa hai khối Cộng Sản và Tự Do, chỉ có chiến tranh lạnh. Các cường quốc nhất định không thí mạng mình cho một nước khác là một điều rất dễ hiểu.

Nếu muốn hay nếu cần giúp đỡ một dân tộc vì nhu cầu chiến lược khu vực hay toàn cầu thì yếm trợ bằng những phương cách phi quân sự không thiếu trong tay những cường quốc dân chủ.

Cộng đảng Việt Nam đã tinh mắt thấy trước viễn tượng này trong "diễn biến hòa bình" của dân chúng chống Cộng đảng mà chúng mệnh danh là "thế lực thù địch".

Lộ trình dân-chủ-hóa ngày 20 tháng 10, 2018 của CPPĐ gửi Bộ Chính Trị đảng Cộng Sản đề nghị một giải pháp chính trị ôn hòa qua một cuộc tổng tuyển cử tự do, quốc tế giám sát, đồng bào trong nước và ngoài

nước tham gia tổ chức bầu cử, ứng cử, thiết lập một chế độ dân chủ tôn trọng đối lập, không ân oán trả thù, đại đoàn kết dân tộc tương tự mô hình nước Nam Phi với lãnh tụ Nelson Mandela được toàn thể thế giới khâm phục.

Hơn lúc nào cả, chúng ta cần kiên trì, sáng suốt, tránh mọi lệch lạc, sai lầm có thể phương hại đến đại cuộc quốc gia đang tiến tới thành công.

Trong niềm tin tất thắng ấy, tôi thành tâm kính chúc quý Vị Chủ Tịch an khang, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam cùng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa sớm hoàn thành sứ mạng quang phục quê hương yêu dấu của chúng ta.

Hải ngoại, ngày 18 tháng 6, 2021

Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa



LS Lê Trọng Quát

Nguồn: http://vietnamconghoaphapdinh.com/SUB_CPVNCHPhapDinh/CPVNCHPhapDinh2106220255.shtml

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 7400 TÁC PHẨM